

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀNG HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2043/UBND-KT&HT

Hoàng Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2018

V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp Tết Dương lịch; tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019.

Kính gửi:

- Các phòng, ngành thành viên Ban ATGT huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

UBND huyện Hoàng Hóa nhận được Công văn số 15817/UBND-CN ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 4422/SGTVT-QLGT ngày 14/12/2018 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 186/BATGT-VP ngày 18/12/2018 về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019.

Để đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn, các tuyến đường thủy nội địa, đường sắt trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo nhu cầu cho người, phương tiện tham gia giao thông trong dịp tết Dương lịch; tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa yêu cầu các phòng, ngành thành viên Ban ATGT huyện; UBND các xã, thị trấn, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công an huyện:

Xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, lập chốt điều khiển, hướng dẫn giao thông trong tất cả các ngày trước, trong và sau Tết; đặc biệt chú trọng đến các tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10, Các tỉnh lộ: 510, 510b, 509; các tuyến đường huyện... các đoạn đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; những vị trí giao cắt, xung đột giao thông phức tạp, nguy cơ tụ tập đông người như: ngã tư Nghĩa Trang xã Hoàng Kim; ngã tư Quảng xã Hoàng Lộc; Ngã năm Gòong thị trấn Bút Sơn; Ngã năm Hoàng Ngọc, Hoàng Tiến; Chợ Già; Chợ Hoàng Phú...

Tập trung xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm là những nguyên nhân thường xảy ra tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, đi không đúng làn đường, tránh vượt sai quy định; vi phạm quy định về thời gian lái xe; đón trả khách không đúng nơi quy định; đặc biệt là điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, bia hoặc có nồng độ cồn cao...; xử lý nghiêm xe điện bốn bánh hoạt động không đúng phạm vi cho phép và các vi phạm khác theo quy định;

Xây dựng phương án và sẵn sàng chống đua xe trái phép trên địa bàn huyện;

Tăng cường siết chặt hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện; có biện pháp hiệu quả ngăn chặn xe quá khổ, quá tải tham gia giao thông trên các tuyến đường;

Chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển hành khách ngang sông (đò ngang, phà), kiên quyết

xử lý các trường hợp vi phạm chở quá người quy định, phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm, phương tiện hoạt động không có dụng cụ cứu sinh theo quy định, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân khi qua sông.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

Phối hợp Công an huyện chỉ đạo các nhà xe tăng cường tối đa phương tiện vận chuyển hành khách đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; tổ chức vận tải hợp lý, thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian làm việc của người điều khiển phương tiện;

Đôn đốc các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT như: tập kết vật liệu, bày bán hàng, xây tường rào, bán bình, bày biển quảng cáo, cảnh cây che khuất tầm nhìn... để giải tỏa dứt điểm;

Chỉ đạo đội Giao thông Vận tải huyện rà soát bổ sung kịp thời hệ thống biển báo, cọc tiêu, vạch kẻ đường...; Duy tu, sửa chữa kịp thời những hư hỏng trên các tuyến tỉnh giao huyện quản lý, đường huyện để đảm bảo giao thông trên tuyến được an toàn, thông suốt;

Phối hợp Ban QLDA đầu tư xây dựng; UBND các xã, thị trấn; các chủ đầu tư kiểm tra tiến độ, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa máy móc, vật tư, vật liệu đẩy nhanh tiến thi công các công trình giao thông, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân;

Phối hợp Công an huyện chỉ đạo UBND các xã có hoạt động đường thủy nội địa tăng cường quản lý bến đò và phương tiện thủy trở khách; Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các bến trái phép, phương tiện không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn an toàn. Tích cực tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật ATGT, vận động hành khách sử dụng áo phao, cục nổi cứu sinh khi đi thuyền, đò qua sông.

3. Ban QLDA đầu tư xây dựng:

Kiểm tra các công trình giao thông đang thi công xây dựng về công tác đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; yêu cầu nhà thầu thi công tổ chức thi công gọn gàng, dứt điểm từng hạng mục, phải có phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông, do việc thi công các công trình; bố trí lực lượng ứng trực để đảm bảo giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đồng thời, chấn chỉnh Nhà thầu thi công không thực hiện đầy đủ biển báo hiệu, cọc tiêu, rào chắn, đèn tiến hiệu, chỉ dẫn giao thông; tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông phạm vi dự án; trước khi dùng thi công vào dịp tết phải thu dọn, hoàn trả công trường thông thoáng, đảm bảo ATGT, an toàn công trình.

Phối hợp chặt chẽ với Đội Giao thông Vận tải huyện; Cảnh sát giao thông công an huyện; UBND các xã, thị trấn có công trình đi qua trong công tác đảm bảo ATGT; đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt trong mọi tình huống.

4. Đội Giao thông Vận tải huyện:

Tăng cường công tác quản lý, bảo trì và đảm bảo giao thông trên tuyến đường tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, các tuyến đường huyện trên địa bàn; kiểm tra, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các hư hỏng trên đường, cầu phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng; có biện pháp xử lý đảm bảo ATGT tại các điểm tiềm ẩn

nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong trường hợp đường hư hỏng nặng, báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Kiểm tra, rà soát và điều chỉnh bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp với điều kiện thực tế; chỉnh trang, sơn sửa hệ thống cọc tiêu, biển báo, cột Km, sơn kẻ đường, đập vá ổ gà, nạo vét, khơi thông cống rãnh, phát quang đảm bảo tầm nhìn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Báo cáo UBND huyện những nội dung, vấn đề vượt thẩm quyền, để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

5. Ban ATGT huyện và các đơn vị thành viên của Ban ATGT huyện:

a. Ban ATGT huyện:

Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo TT ATGT dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội mùa Xuân 2019; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án 3980/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 về “ Các giải pháp phòng ngừa đấu tranh giảm tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020” với mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên các tuyến Quốc lộ ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2019;

Phối hợp với lực lượng chức năng, Công an huyện và phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; quản lý bến xe, bến khách ngang sông, quản lý các loại phương tiện vận tải; tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGT tại các bến đò ngang, các điểm giao cắt với đường sắt; kiên quyết ngăn chặn các vi phạm hành lang ATGT để làm dịch vụ, họp chợ là nguyên nhân gây mất trật tự ATGT, ùn tắc giao thông;

Đảm bảo ứng trực và phối hợp công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý kịp thời tình huống khi xảy ra mất TT ATGT trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy;

Công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về TT ATGT; báo cáo định kỳ và đột xuất kịp thời về tình hình trật tự ATGT dịp tết về Ban ATGT tỉnh.

b. Đài phát thanh huyện, xã, thị trấn: Tăng cường thời lượng, chuyên mục tuyên truyền hoạt động đảm bảo trật tự ATGT dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán và Lễ hội sau tết; tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự ATGT, kịp thời đưa tin, bài biểu dương người tốt việc tốt và phê phán hành vi vi phạm trật tự ATGT.

c. Đoàn Thanh niên CSHCM huyện: Tiếp tục phát huy vai trò xung kích tăng cường hoạt động của lực lượng thanh niên tình nguyện trên địa bàn góp phần đảm bảo trật tự ATGT; mở đợt tuyên truyền cao điểm vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự ATGT, đặc biệt chấp hành nghiêm chỉnh quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, không điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, không đua xe trái phép và không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện.

Tăng cường hoạt động của lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại các điểm phức tạp về trật tự công cộng trong các ngày lễ, tết góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

d. Phòng Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các nhà trường tổ chức tuyên truyền đến học sinh, không được tụ tập tại cổng trường sau mỗi buổi tan học; Không đi xe đạp dàn hàng ba hàng năm trên đường, điều khiển xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm;

đặc biệt tuyệt đối không được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe; huy động học sinh tổ chức vệ sinh các tuyến đường tạo cảnh quan sạch đẹp trong những ngày đón xuân.

e. Đối với UBND các xã, thị trấn:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể để phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, nhất là quy tắc giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời, khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh tai nạn và giáo dục ý thức tự bảo vệ mình để người tham gia giao thông thực hiện, nhất là tai nạn đắm đò, tai nạn xe mô tô, xe khách.

Khẩn trương rà soát và giải tỏa dứt điểm các vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; đặc biệt, các biển quảng cáo, cây cối che khuất tầm nhìn... trước dịp nghỉ tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Sắp xếp lại các chợ tạm, chợ bán hoa ngày tết. Tạo thuận lợi cho nhân dân mua sắm nhưng phải đảm bảo trật tự ATGT.

Huy động lực lượng công an cơ sở giữ gìn trật tự công cộng và thực hiện việc phối hợp thực hiện khi có quyết định hoặc kế hoạch của công an huyện

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ bến phà, bến đò phải thường xuyên sửa chữa, tu bổ phương tiện đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và thực hiện nghiêm các quy định về vận chuyển hành khách ngang sông. Yêu cầu Chủ đò tuyệt đối không xuất bến khi thời tiết, khí hậu, mực nước ở các tuyến sông có diễn biến phức tạp. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các đò hoạt động tự phát không được phép của chính quyền địa phương, các đò không đảm bảo an toàn kỹ thuật, hoặc các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn. Yêu cầu chủ đò và người đi đò phải thực hiện nghiêm quy định về trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông, nhằm hạn chế thấp nhất tổn thất có thể xảy ra.

g. Đối với các Chủ đầu tư, hộ gia đình đang thực hiện xây dựng công trình: Trước khi nghỉ tết Nguyên đán phải thu dọn vật liệu sạch sẽ, tuyệt đối không được để vật liệu xây dựng lên lòng, lề đường làm mất an toàn giao thông.

h. Cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội: Căn cứ nhiệm vụ chức năng để xây dựng phương án thực hiện cho phù hợp với đặc điểm công tác.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch; tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi (T/h);
- Sở Giao thông vận tải (B/c);
- Ban ATGT tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Các thành viên Ban ATGT;
- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; GD&ĐT;
- Các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện;
- Công an huyện;
- Đài truyền thanh huyện;
- Đội Giao thông vận tải huyện;
- Lưu VT.

Chau

(T/h);



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Văn Nhuận